

UBND TỈNH CAO BẰNG
BAN DÂN TỘC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /BC-BDT

Cao Bằng, ngày 01 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO

Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 09/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng

Thực hiện công văn số 358/SNV-BTĐKT ngày 25 tháng 02 năm 2021, v/v báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 09/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng.

Ban Dân tộc tỉnh Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 09/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng với những nội dung như sau:

I- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Ban Dân tộc là cơ quan tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện quản lý Nhà nước về công tác dân tộc, có nhiệm vụ phối hợp với các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện các chính sách dân tộc và chương trình do Ban làm cơ quan thường trực. Để đáp ứng được việc quản lý, triển khai các chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về chính sách dân tộc. Ban Dân tộc được UBND tỉnh giao biên chế là 22 người và 04 người làm hợp đồng theo ND 68/2000/ND-CP cơ cấu, tổ chức bộ máy của Ban Dân tộc gồm có:

- 01 Trưởng ban, 02 Phó Trưởng ban.

- 03 phòng chuyên môn gồm các phòng sau: Phòng Kế hoạch – Tổng hợp; Thanh tra – Tuyên truyền; Văn phòng – Chính sách.

- Tổ chức chi bộ Đảng: Chi bộ Ban Dân tộc trực thuộc Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Cao Bằng có 20 đảng viên (trong đó có 01 đảng viên dự bị).

1. Thuận lợi

Được sự quan tâm, chỉ đạo, của cấp Ủy, chính quyền địa phương cũng như lãnh đạo cơ quan và chỉ đạo sát sao của Ban Thi đua khen thưởng tỉnh công tác thi đua của cơ quan đã từng bước được nâng lên có chất lượng.

Văn bản hướng dẫn của Trung ương, tỉnh về công tác thi đua khen thưởng kịp thời, có tiêu chí rõ ràng.

Sự đồng tình ủng hộ của công chức và người lao động đã tạo ra phong trào thi đua sôi nổi thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và các phong trào văn nghệ, thể thao.

2. Khó khăn

Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng từ khi thành lập đến nay đã nhiều lần thay đổi về tổ chức, bộ máy và biên chế đã ảnh hưởng đến phong trào thi đua không thường xuyên và liên tục.

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, vị trí việc làm cũng ảnh hưởng đến tâm tư nguyện vọng của công chức.

Trong quá trình triển khai thực hiện chưa có nhiều cách làm mới, phương pháp hay.

Việc phát hiện, biểu dương những gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua còn hạn chế, chưa được quan tâm thường xuyên.

II- KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

- Phổ biến sâu rộng nội dung tại Chỉ thị 06-CT/TU ngày 09/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh tới toàn thể cán bộ, công chức, người lao động.

- Thực hiện công tác tuyên truyền các văn bản của trung ương, của tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng như: Luật Thi đua, khen thưởng; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; Chỉ thị số 18/2016/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 05 năm (2016 – 2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Kế hoạch số 2486/KH-UBND ngày 03/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch triển khai thực hiện công tác thi đua khen thưởng hàng năm ...

- Lồng ghép thực hiện nội dung tại Chỉ thị 06-CT/TU ngày 09/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng tại Kế hoạch Triển khai công tác thi đua – khen thưởng hàng năm tại đơn vị.

- Qua đó nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, ý thức trách nhiệm, vai trò lãnh đạo cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, Hội đồng thi đua khen thưởng của Ban và của cả mỗi công chức, viên chức, người lao động đối với công tác thi đua khen thưởng trong tình hình mới; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

2. Kết quả đổi mới tổ chức các phong trào thi đua yêu nước

2.1. Nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức các phong trào thi đua.

Hàng năm, căn cứ phong trào thi đua do UBND tỉnh phát động, Ban Dân tộc đã ban hành Kế hoạch và tổ chức phát động phong trào thi đua sâu rộng tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động tại các cuộc họp, hội nghị của cơ quan. Việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua là một trong những biện pháp quan trọng, là động lực thúc đẩy, phát huy tích cực, chủ động sáng tạo của các tập thể, cá nhân trong cơ quan hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tổ chức đăng ký thi đua giữa các phòng chuyên môn, đăng ký giao ước thi đua giữa các cơ quan trong khối thi đua các cơ quan tham mưu tổng hợp. Tham gia ký kết giao ước thi đua giữa Ban Dân tộc các tỉnh Đông Bắc. Đồng thời tổ chức cho công chức, viên chức đăng ký sáng kiến kinh nghiệm để làm cơ sở xét danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.

Nội dung, mục tiêu phong trào thi đua được cụ thể hóa, phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị; gắn công tác thi đua, khen thưởng với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện phong trào thi đua theo từng năm. Hàng năm tổ chức sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua và phong trào thi đua chuyên đề. Qua đó kịp thời biểu dương, khen thưởng; xây dựng, bồi dưỡng nhân rộng gương điển hình tiên tiến và nêu gương học tập trong cơ quan, đơn vị.

Ban hành và sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Quy chế thi đua khen thưởng của Ban Dân tộc để phù hợp với các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua của Trung ương và địa phương.

2.2. Kết quả thực hiện phong trào thi đua thường xuyên hàng năm do Chủ tịch UBND tỉnh phát động.

Từ năm 2016 đến nay, hưởng ứng phong trào thi đua do Ủy ban nhân dân tỉnh phát động, đồng thời để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác chuyên môn và nhiệm vụ chính trị do cấp ủy, chính quyền địa phương giao, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh Cao Bằng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; hàng năm, Ban Dân tộc đã phát động các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chuyên môn, chính trị, cụ thể như:

- Năm 2016: Phát động phong trào thi đua của Ban Dân tộc năm 2016; phát động phong trào thi đua thực hiện tốt cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; ban hành Kế hoạch xây dựng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020; ban hành thực hiện Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 68 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc – Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948 – 11/6/2016).

- Năm 2017: Phát động phong trào thi đua của Ban Dân tộc năm 2017; phát động phong trào thi đua nước rút Phần đầu hoàn thành các mục tiêu kinh tế xã hội năm 2017, nâng cao chỉ số cải cách hành chính.

- Năm 2018: Phát động phong trào thi đua của Ban Dân tộc năm 2018; phát động phong trào thi đua Phần đầu hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch năm 2018.

- Năm 2019: Phát động phong trào thi đua của Ban Dân tộc năm 2019 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, liêm chính, hiệu quả, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2019”.

- Năm 2020: Phát động phong trào thi đua của Ban Dân tộc năm 2020 với chủ đề “Đoàn kết, trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020”.

2.3. Kết quả thực hiện 04 phong trào thi đua trọng tâm gồm “Cao Bằng chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cao Bằng chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Cao Bằng thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025.

2.3.1. Phong trào “Cao Bằng chung sức xây dựng nông thôn mới”

Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về phát động phong trào thi đua “Cao Bằng chung sức xây dựng nông thôn mới”, Ban Dân tộc tỉnh đã gắn việc thực hiện phong trào thi đua “Cao Bằng chung sức xây dựng nông thôn mới” trong công tác chuyên môn tại Kế hoạch thực hiện công tác hàng năm. Chỉ đạo phòng Dân tộc các huyện tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; thực hiện có hiệu quả và đẩy mạnh tuyên truyền các chương trình, chính sách dân tộc tới cán bộ, nhân dân trên địa bàn tỉnh nhất là đối với vùng sâu, vùng xa, vùng cao, biên giới.

Thực hiện Quyết định số 952/QĐ-UBND ngày 27/6/2017 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc phân công các cơ quan, đơn vị phụ trách và giúp đỡ các xã thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020, Ban Dân tộc đã được phân công hỗ trợ, giúp đỡ xã Cô Ngân, huyện Hạ Lang trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020. Ban Dân tộc đã thành lập tổ tư vấn giúp đỡ xã Cô Ngân giai đoạn 2016 – 2020. Những kết quả đạt được như sau:

- Năm 2017: Hỗ trợ trực tiếp cho các em học sinh tại địa bàn xã được trên 1.000 quyển vở và một số dụng cụ học tập khác trị giá trên 6.000.000 đồng; tham gia hướng dẫn các hộ nông dân nghèo làm mô hình kinh tế từ nuôi lợn nái sinh sản, mô hình nuôi dê...

- Năm 2018:

+ Lãnh đạo Ban đã thành lập đoàn khảo sát xây dựng mô hình sản xuất giảm nghèo nuôi lợn cho 20 hộ dân. Tổng giá trị mô hình là 150.000.000 đồng.

+ Tháng 3/2018, tổ chức tặng chăn ấm mùa đông cho 20 hộ nghèo trên địa bàn xã mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng, tổng giá trị là 10.000.000 đồng.

+ Tháng 6/2018, Lãnh đạo ban chỉ đạo đoàn viên thanh niên cơ quan phối hợp với các chi đoàn trong Cụm thi đua số 1 giúp đỡ và hỗ trợ cho 9 hộ đoàn viên trong xã có hoàn cảnh khó khăn di chuyển chuồng trại gia súc ra khỏi gầm sàn nhà với kinh phí hỗ trợ là 1.500.000 đồng/ 01 hộ; tổng kinh phí hỗ trợ là 13.500.000 đồng.

- Năm 2019: phối hợp với Báo giáo dục và tập đoàn Vingroup tặng quà trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 là 200 suất quà trị giá 500.000 đồng/ suất, tổng giá trị là 100.000.000 đồng.

Trong thời gian tới, Ban Dân tộc sẽ tiếp tục thường xuyên trao đổi với Thường trực UBND xã Cô Ngân nhằm giúp xã tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và hỗ trợ xã về triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã.

2.3.2. Phong trào “Cao Bằng chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”

Phổ biến, quán triệt nội dung Quyết định số 1258/QĐ-TTg ngày 21/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”, giai đoạn 2016 – 2020; phong trào “Cao Bằng chung tay vì người nghèo, không để ai bỏ lại phía sau”, giai đoạn 2016 – 2020 tới toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của mỗi công chức, viên chức và người lao động tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện phong trào thi đua.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về các chính sách giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020, chung tay chăm lo cho người nghèo, tuyên truyền các gương điển hình thoát nghèo vươn lên làm giàu. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội trong triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 gắn với thực hiện phong trào thi đua thực hiện chương trình giảm nghèo với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”, “Ngày cả nước vì người nghèo ngày 17/10 hàng năm”, ủng hộ đầy đủ các loại Quỹ do Ủy ban nhân dân tỉnh và các đơn vị phát động.

2.3.3. Phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”

Phổ biến, quán triệt nội dung Kế hoạch số 27/KH-HĐTĐKT ngày 29/8/2017 của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; Kế hoạch số 1755/KH-UBND ngày 12/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về Triển

khai thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” gắn với các phong trào thi đua, đồng hành và hỗ trợ cùng doanh nghiệp.

Đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính; vận động công chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” nhằm tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, sử dụng dịch vụ của doanh nghiệp trong tỉnh và trong nước.

2.3.4. Phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Cao Bằng thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025

Ban Dân tộc đã ban hành Kế hoạch số 31/KH-BDT ngày 30/9/2019 về Tổ chức thực hiện phong trào công chức, người lao động Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng tổ chức thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019 – 2025.

Đến nay, hầu hết cán bộ, công chức, người lao động luôn có ý thức trách nhiệm trong thực hiện và chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính; tuân thủ thứ bậc hành chính, phục tùng sự chỉ đạo, điều hành, phân công công việc của cấp trên; không trốn tránh, thoái thác nhiệm vụ. Cán bộ, công chức giữ vị trí lãnh đạo, quản lý luôn tôn trọng, lắng nghe ý kiến của cấp dưới; gương mẫu trong giao tiếp, ứng xử; trau dồi kiến thức, chuyên nghiệp về chuyên môn, nghiệp vụ; tinh thần, thái độ làm việc tận tụy, nghiêm túc, trách nhiệm...

2.4. Kết quả thực hiện một số phong trào thi đua có hiệu quả, thiết thực do cơ quan phát động và triển khai thực hiện.

Năm 2018, với cương vị là Trưởng khối thi đua các cơ quan tham mưu tổng hợp, Ban Dân tộc đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và tổ chức thành công chương trình giao lưu Kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua yêu ái quốc; tăng cường sự giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực chuyên môn và đặc biệt là công tác thi đua khen thưởng; góp phần thúc đẩy phong trào thi đua giữa các đơn vị trong khối ngày càng vững mạnh.

Năm 2019 là năm tỉnh Cao Bằng tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Cao Bằng lần thứ III, Ban Dân tộc với vai trò là cơ quan thường trực, đã tham mưu các nội dung trong khâu tổ chức Đại hội, trong đó có công tác thi đua khen thưởng tại Đại hội. Căn cứ vào các văn bản hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc, Ban Dân tộc đã tham mưu ban hành các văn bản liên quan đến công tác thi đua khen thưởng: Hướng dẫn số 1732/HD-BCĐ ngày 23/5/2019 của Ban chỉ đạo đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Cao Bằng lần thứ III về Công tác khen thưởng tại Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ III năm 2019; công văn số 230/CV-BCĐ ngày 05/8/2019 về việc điều chỉnh Hướng dẫn khen thưởng Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Cao Bằng lần thứ III; đồng thời Ban Dân tộc đã hoàn thiện hồ sơ khen thưởng của các tập thể và cá nhân trình các cấp có thẩm quyền để xem xét tặng Bằng khen tại Đại hội cho 24 tập thể và 35 cá nhân tại Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Cao Bằng lần thứ III năm 2019 được tổ chức vào ngày

17/10/2019; góp phần vào sự thành công của Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Cao Bằng lần thứ III năm 2019.

2.5. Chất lượng, hiệu quả, tác dụng của các phong trào thi đua trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của cơ quan, đơn vị, địa phương

Các phong trào thi đua được phát động và được Ban Dân tộc triển khai thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, thực chất và đạt được hiệu quả. Qua đó đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, kỷ cương, tạo động lực và sức mạnh tổng hợp đẩy nhanh tiến bộ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, chỉ tiêu, kế hoạch công tác qua từng năm. Các phong trào thi đua được duy trì thường xuyên, liên tục tạo sự đoàn kết, trao đổi, học tập, chia sẻ kinh nghiệm giữa các tập thể, cá nhân trong cơ quan, đơn vị. Hàng năm, Ban Dân tộc được UBND tỉnh đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

4. Kết quả đổi mới trong công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến.

Thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 09/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, Chỉ thị, Kế hoạch của UBND tỉnh về phát động các phong trào thi đua yêu nước; Ban Dân tộc ban hành Kế hoạch xây dựng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020 nhằm cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân nỗ lực phấn đấu thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác dân tộc.

Đối tượng để tuyên dương là các tập thể, cá nhân tiêu biểu trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh. Thực sự là nhân tố mới, những điển hình xuất sắc, tiêu biểu qua các phong trào thi đua được thừa nhận, suy tôn.

Từ các phong trào thi đua yêu nước đã tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn thể công chức, viên chức, người lao động tham gia phong trào thi đua từ đó xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng gương điển hình tiên tiến, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Trong giai đoạn 2016 – 2020, Ban Dân tộc đã lựa chọn, giới thiệu được 02 gương điển hình tiên tiến là điển hình tiên tiến trong lĩnh vực dân tộc. Tại Hội nghị điển hình tiên tiến Ban Dân tộc lần thứ II giai đoạn 2020 – 2025, đã trao tặng giấy khen của Trưởng Ban Dân tộc cho 01 tập thể và 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020.

5. Kết quả đổi mới công tác khen thưởng

5.1. Việc chấp hành các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng, quy trình, thủ tục, cải cách thủ tục hành chính trong khen thưởng.

Sau 05 năm (2016 – 2020), thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 09/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”,

công tác khen thưởng của Ban Dân tộc đã có nhiều đổi mới. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện phong trào thi đua có sự phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể trong cơ quan; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra thực hiện phong trào thi đua của các phòng chuyên môn trong cơ quan, đơn vị.

Việc bình xét khen thưởng bảo đảm khách quan, tuân thủ đúng trình tự, thủ tục tiêu chuẩn, điều kiện khen thưởng theo quy định; thành tích đến đâu khen thưởng đến đó. Các tập thể, cá nhân được tuyên dương, khen thưởng đều có thành tích xuất sắc tiêu biểu; có tác động nhân rộng và nêu gương, cổ vũ phong trào thi đua phát triển.

5.2. Đánh giá, tổng hợp các hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền từ sau khi có Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 09/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU, công tác thi đua khen thưởng của Ban Dân tộc đã đạt được nhiều thành tích và đã được cấp trên ghi nhận qua các kết quả như sau:

- Năm 2016: Tập thể Ban Dân tộc được tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Cơ quan Ủy ban Dân tộc (3/5/1946 – 3/5/2016); 02 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển các Dân tộc”; Tập thể Ban Dân tộc được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW ngày 22/3/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng về phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tập thể Ban Dân tộc được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2016.

- Năm 2017: Tập thể Ban Dân tộc được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2017.

- Năm 2018: 01 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng nhất; tập thể Ban Dân tộc được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2018.

- Năm 2019: tập thể Ban Dân tộc được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích trong công tác dân tộc giai đoạn 2014 - 2019 và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2019.

- Năm 2020: tập thể Ban Dân tộc được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2020.

5.3. Đánh giá những chuyển biến và kết quả trong việc khen thưởng theo thẩm quyền và trình cấp trên khen thưởng cho tập thể nhỏ, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp; khen thưởng cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng đặc biệt khó khăn; khen thưởng đối ngoại.

Sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU, công tác thi đua khen thưởng được thực hiện đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch; hướng tới quan tâm khen thưởng tập thể nhỏ, người lao động trực tiếp. Kết quả cụ thể:

- Hàng năm, Trưởng ban Ban Dân tộc khen thưởng các tập thể nhỏ, cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ công tác, cụ thể:

+ Năm 2016: tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” cho 04 tập thể nhỏ; tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” cho 04 cá nhân, tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho 21 cá nhân.

+ Năm 2017: tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” cho 05 tập thể; tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” cho 03 cá nhân, tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho 22 cá nhân.

+ Năm 2018: tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” cho 05 tập thể; tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” cho 04 cá nhân, tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho 20 cá nhân và tặng Giấy khen cho 04 cá nhân.

+ Năm 2019: tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” cho 03 tập thể; tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” cho 03 cá nhân, tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho 14 cá nhân; tặng Giấy khen cho 05 cá nhân.

+ Năm 2020: tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” cho 03 tập thể và tặng Giấy khen cho 02 tập thể; tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” cho 02 cá nhân, tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho 22 cá nhân và tặng Giấy khen cho 12 cá nhân.

- Hàng năm, trình cấp trên khen thưởng cho các tập thể nhỏ, cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ công tác:

+ Năm 2016: 01 cá nhân được tặng thưởng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh” năm 2016.

+ Năm 2017: 01 tập thể (Phòng Kế hoạch - tổng hợp) được tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2017; 01 cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017.

+ Năm 2018: tập thể (Văn phòng – Chính sách) được tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm 2018; 01 cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác giai đoạn 2017 – 2018.

+ Năm 2019: 01 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; 01 tập thể (Phòng Kế hoạch – tổng hợp) được tặng danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” năm 2019 và 01 cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác giai đoạn 2018 – 2019.

+ Năm 2020: 01 tập thể (Phòng Kế hoạch – tổng hợp) được tặng danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” năm 2020 và 01 tập thể (Phòng Kế hoạch – tổng hợp) được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác giai đoạn 2019 – 2020.

(Có biểu tổng hợp kết quả khen thưởng kèm theo báo cáo)

6. Về tổ chức bộ máy và cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng

6.1. Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng

Ban Dân tộc đã ra quyết định thành lập Hội đồng thi đua – khen thưởng để thực hiện tốt công tác tham mưu cho Trưởng ban tổ chức phát động các phong trào thi đua; xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch thi đua; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện phong trào thi đua hàng năm, đảm bảo phong trào thi đua phát triển sâu rộng, đúng hướng, thiết thực và có hiệu quả. Theo dõi, phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt.

Bình xét, lựa chọn những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong các phong trào thi đua năm và theo chuyên đề để trình Trưởng ban quyết định tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng theo quy định.

Tham mưu cho Trưởng ban tổ chức việc sơ kết, tổng kết phong trào thi đua. Thực hiện kiện toàn Hội đồng Thi đua – Khen thưởng nhằm đáp ứng công tác Thi đua, khen thưởng trong tình hình mới.

Hội đồng Thi đua – Khen thưởng, Hội đồng sáng kiến thường xuyên được kiện toàn; ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng để tổ chức thực hiện phong trào thi đua theo đúng quy định.

6.2. Cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng

Hiện nay, Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng có 01 cán bộ làm công tác chuyên trách công tác thi đua, khen thưởng trình độ đại học, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

- Thông qua việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU nhận thức của các cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng được nâng lên rõ rệt. Phong trào thi đua yêu nước đã phát triển sâu rộng, phong phú, thiết thực, hiệu quả, tập trung về cơ sở, trở thành phong trào của quần chúng.

- Chất lượng hoạt động của Hội đồng thi đua, khen thưởng được nâng cao; thường xuyên được kiện toàn thường xuyên và hoạt động theo quy chế.

- Làm tốt công tác phối hợp giữa cơ quan thường trực làm công tác thi đua, khen thưởng với các cơ quan thông tin đại chúng, góp phần quan trọng tuyên

truyền đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng.

2. Hạn chế

- Phong trào thi đua đôi lúc chưa được duy trì thường xuyên.
- Việc phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến đôi lúc chưa kịp thời.

3. Nguyên nhân của hạn chế

- Cán bộ phụ trách công tác thi đua khen thưởng có sự thay đổi và phụ trách nhiều công việc nên công tác tham mưu chưa được sâu.

4. Bài học kinh nghiệm và giải pháp khắc phục hạn chế

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, lãnh đạo cơ quan đối với công tác thi đua, khen thưởng. Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức đoàn thể, các phòng chuyên môn trong tổ chức, triển khai các phong trào thi đua.

- Cần phải xây dựng kế hoạch tuyên truyền, xây dựng kế hoạch lựa chọn các điển hình tiên tiến cụ thể, đồng thời có kế hoạch biểu dương, khen thưởng kịp thời các điển hình tiên tiến.

- Thường xuyên quan tâm, kiện toàn, hoàn thiện về Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng; cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng.

IV- NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TIẾP TỤC ĐỔI MỚI CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Nhiệm vụ

- Tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 09/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua thường xuyên do UBND tỉnh phát động, phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; đặc biệt là 04 phong trào thi đua trọng tâm gồm “Cao Bằng chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cao Bằng chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Cao Bằng thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025.

2. Giải pháp

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các phong trào thi đua; kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến qua các phong trào thi đua.

- Kiện toàn, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức tham mưu thực hiện công tác thi đua, khen thưởng; hiệu quả hoạt động của Khối thi đua các cơ quan tham mưu tổng hợp.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực đời sống xã hội; phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới, mô hình mới, gương người tốt, việc tốt.

3. Kiến nghị, đề xuất

Thường xuyên tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác thi đua khen thưởng cho các cá nhân phụ trách công tác thi đua khen thưởng của đơn vị.

Trên đây là Báo cáo Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 09/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “*Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng*” của Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng./.

Nơi nhận:

- Ban Thi đua Khen thưởng, Sở Nội vụ;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư (Trưởng khối);
- Lãnh đạo Ban;
- Các phòng chuyên môn;
- Lưu: VT, TĐKT.

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**

Hà Văn Vui